

แวลลูฯ จับมือมือเฮชพี จัดอบรม “HP StoreServ Storage Workshop” ดิลเลอร์ชั้นนำ ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ HP 3PAR ล่าสุด

บริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด (ในเครืออีซีเอส โฮลดิ้งส์) ผู้นำกลุ่มธุรกิจค้าส่งสินค้าไอทีในประเทศไทยร่วมกับ บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรม “HP StoreServ Storage Workshop” แก่วิศวกรคอมพิวเตอร์ของดีลเลอร์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุด ทั้งด้านประสิทธิภาพและการทำงานของ HP StoreServ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสใช้งาน HP 3PAR StoreServ เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังมีการอบรมกลยุทธ์พิเศษ ชูจุดเด่น เน้นประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ HP 3PAR StoreServ รวมทั้งเจาะลึกโซลูชันที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กรอีกด้วย การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้อง A9 บริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด ชั้น 21 อาคารเสริมมิตร ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้



ผลิตภัณฑ์ด้านเอ็นเตอร์ไพรส์ของเฮชพีที่แวลลูฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการได้แก่ สินค้าในกลุ่มสตอเรจ เซิร์ฟเวอร์และซอฟต์แวร์ เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย บริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด โทร. 0-2661-6666, 0-2261-2900

เกี่ยวกับเดอะแวลลูซิสเต็มส์

บริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัทอีซีเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นหนึ่งในผู้ค้าส่งสินค้าไอทีชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีเครือข่ายของช่องทางการจัดจำหน่ายกว่า 23,000 ราย กระจายอยู่ทั้งในประเทศจีน, ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

บริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านไอทีผ่านทางธุรกิจ 3 กลุ่ม

หลัก คือ ด้านแอนเตอร์ไพรส์ซิสเต็มส์, ด้านการให้บริการด้านไอที และด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอที ภายใต้แบรนด์
ชั้นนำระดับโลกกว่า 40 แบรินด์ มีศูนย์บริการทั้งก่อนและหลังการขายที่คอยให้การสนับสนุนด้านการบำรุงดูแลรักษา
ระบบเพื่อให้บริการแก่ลูกค้ารวม 2 สาขาในกรุงเทพฯ ได้แก่ พันธุ์ทิพย์พลาซ่า, ร่มเกล้า และอีก 9 สาขาในต่างจ้ง
หวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ ระยอง และหนองคาย

นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นที่จะคืนกำไรสู่สังคมอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านและมี
จินตนาการที่กว้างไกล ด้วยการจัดสร้างห้องสมุดวิชาการและห้องสมุดนิทานให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ภายใต้ชื่อ ”โครงการโลกนิทานของหนู” เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดอะแวลูซิสเต็มส์ ได้ที่ www.value.co.th

###